

Đội vĩ đại nhất mọi thời đại yêu thích nghênh thủ phòng ngự, cuộc sống tài giỏi của Bỉ và Italia sẽ như là một bài toán khó khăn. Đây là điều mà hàng thủ danh giá của đội tuyển Italia sẽ đối mặt với các ngôi sao tấn công hàng đầu như Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku...



## CHỖ PHÒNG NGỰ KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN

Italia là một đội tuyển bóng đá nổi tiếng nhất. Họ gây ấn tượng danh tiếng từ nghênh thủ phòng ngự và thủ môn xuyên suốt lịch sử. Yếu tố còn nổi bật của [ĐT Italia](#) hiện nay không còn nổi bật khi họ vô địch World Cup 10 năm trước. Những đội tuyển phòng ngự giúp họ tiếp tục là một đội bóng đáng gờm.

HLV Antonio Conte đang gây ấn tượng hàng phòng ngự rõ rệt nhất trong các nhà cầm quyền đã quá hiểu nhau. Thủ môn Gianluigi Buffon và các hậu vệ Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci đã chơi cùng nhau gần 300 trận ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Andrea Barzagli khi gia nhập Juventus hồi năm 2011 cũng đã trở thành “cột trụ” của đội bóng này.

Đội thi đấu tập trung phòng ngự và trung vệ trở thành chốt trong hàng thủ. Trong đó, trung vệ trở thành chốt trong hàng thủ và trí tuệ và kỹ năng của họ là điều không thể thiếu. Trong đó, trung vệ trở thành chốt trong hàng thủ và trí tuệ và kỹ năng của họ là điều không thể thiếu. Trong đó, trung vệ trở thành chốt trong hàng thủ và trí tuệ và kỹ năng của họ là điều không thể thiếu. Trong đó, trung vệ trở thành chốt trong hàng thủ và trí tuệ và kỹ năng của họ là điều không thể thiếu.

Chỉ những hậu vệ hàng đầu như Franz Beckenbauer và Bobby Moore mới hội tụ đầy đủ các yếu tố trên. Ngày nay, số lượng các hậu vệ có thể thi đấu ở các vị trí trên sân cũng giảm dần và không nhiều. Đây là lý do giá chuyển nhượng của các trung vệ hàng đầu không hề rẻ. Ngay cả một hậu vệ trẻ như John Stones cũng được Everton hết giá 40 triệu bảng.



## DI SẢN CỦA ANGILO I ITALIA

Bonucci, Chiellini và Barzagli không phải những danh thủ hàng đầu, nhưng khi kết hợp lại với nhau, họ trở thành một hàng thủ vững chắc. Họ đã đưa Juventus lọt vào chung kết Champions

League 2015 và làm nên nên những thành công mới cho ĐT Italia. Họ thoải mái thi đấu bên cạnh nhau trong những phòng ngự có 3 hậu vệ.

Từ vòng loại EURO 2016, hàng thủ ĐT Italia đã chơi tốt. Những trận đấu trong tháng 3 vừa qua, họ đã bắt được những nét đẹp với tỉ số 4-1. Những trận đấu mang tính thử nghiệm mới của HLV Conte. Trong buổi ba nguyên tắc của hàng thủ, chỉ Bonucci đá chính, trận đấu Italia cũng ra sân với 4 hậu vệ, thay vì 3 như thường lệ.

Trong các trận làm nóng chuẩn bị cho EURO 2016, HLV Conte triển khai với số đông 3 hậu vệ. Barzagli và Chiellini đã triển khai cùng với Bonucci giúp Italia giành chiến thắng trước các trận gặp Scotland và Phần Lan gần đây.

Hồi tháng 11/2015, Bồ Đào Nha đánh bại Italia với tỉ số 3-1. Những trận đấu cũng là trận đấu mà HLV Conte thử nghiệm hàng thủ với 4 hậu vệ. Đây không phải là một Italia đích thực. Những gì Bồ Đào Nha thể hiện trong trận đấu hoàn toàn khác trong trận đấu đêm nay. Tôi tin rằng không một đội bóng thành công nào mà không được xây dựng trên một hàng thủ vững chắc. Trong mùa giải 2015/16 vừa qua, tôi rất thích xem Robert Huth và Wes Morgan bắt chước nhau đội màu áo Leicester. Họ là những trung vệ chơi theo phong cách truyền thống. Leicester được dẫn dắt bởi một HLV từ Serie A - Claudio Ranieri - và không phải ngẫu nhiên chức vô địch của đội bóng này từ Premier League có sự kết hợp của phòng ngự của những người Ý.

**Theo Bóng đá Plus.**